



แถลงข่าว

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนาม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้ความรู้ทางการเงิน ทักษะ และค่านิยมทางการเงิน ที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม มีเงินออมและประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเองเวลาฉุกเฉิน มีเงินและการลงทุนเพียงพอในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในช่วงเกษียณ ก่อหนี้เท่าที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถชำระคืนได้ รวมถึงมีความรู้เป็นภูมิคุ้มกันจากภัยทางการเงินต่าง ๆ

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานพันธกิจของทั้งสององค์กร โดยบทบาทของ ธปท. คือ การดำเนินการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อวางรากฐานความรู้ทางการเงิน และเร่งปลูกฝังทัศนคติเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับประชาชนทุกคนตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการผลักดันความรู้ทางการเงินเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เครื่องมือและสื่อการสอนต่าง ๆ ตามเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่จำเป็นและสำคัญ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยมีความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเอง ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ทางการเงินที่ดี (financial well-being) และช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

20 มกราคม 2568

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน

E-mail: cpstrategy-fcd@bot.or.th